

กิติกรรมประกาศ

การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมวิทยา-
มหาบัณฑิตของผู้เขียน ดังนั้น ความสำเร็จทั้งหมดจึงสืบเนื่องมาจากความรู้และประสบการณ์
ที่ผู้เขียนได้รับและสะสมมา จากขั้นตอนอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ดังนั้น ผู้เขียน
จึงขอถือโอกาสนี้น้อมรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ในคณะสังคมวิทยา ที่ได้กรุณา
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เขียนตลอดมา

นอก เหนือจากความรู้ด้านวิชาการ ผู้เขียนยังได้รับความ เมตตาจากอาจารย์หลาย ๆ
ท่าน ให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียน การปฏิบัติตนต่อสังคม รวมทั้งให้กำลังใจเมื่อผู้เขียน
ประสบกับปัญหาระหว่างการศึกษ ซึ่งผู้เขียนถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของความสำเร็จ
ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์ รองศาสตราจารย์เฉลิมศรี ธรรมบุตร
และอาจารย์อีกหลาย ๆ ท่าน ที่มีอากงกล่าวนามได้หมด ณ ที่นี้ ซึ่งผู้เขียนรำลึกถึงพระคุณของ
ทุกท่านอยู่ เสมอ

ตลอดระยะเวลาของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนได้รับคำชี้แนะที่มีคุณค่า
ตลอดจนกำลังใจ จากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร. เสริน ปุณณะหิตานนท์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ ซึ่งท่านได้ เป็นกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ด้วย รวมทั้งกรรมการท่านอื่น ๆ ที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ
อาจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ ประธานกรรม และ รองศาสตราจารย์สถิต นิยมญาติ กรรมการ
อีกท่านหนึ่ง ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ข้อมูลที่ผู้เขียนใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้รับความกรุณาจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน
คือ ม.ล.ชัยนิมิตร นวรัตน์ สถาปนิกของโครงการ ที่ได้กรุณาให้เอกสารและรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ อาจารย์ศิริชัย นฤมิตร เรขการ

ม.ร.ว.รุจจาภา อากาศกร และเจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย-
เชียงใหม่ คุณวัลภา ขวัญยืน หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกชมรม
เพื่อเชียงใหม่อีกหลายท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าของชาว
เชียงใหม่ นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้อาศัยข้อมูลที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ
ทั้งของส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่อาจกล่าวชื่อนามผู้เขียนได้ทั้งหมด

ในการเก็บข้อมูล ผู้เขียนได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจาก คุณสถาพร และ
คุณวัลภา ขวัญยืน คุณสมนึก ชัชวาลย์ อาจารย์มานิต ชันธสีมา พระครูสุเทพสิทธิคุณ
อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิทยาลัยครูพายัพ หลายท่าน และที่
ผู้เขียนไม่อาจลืมพระคุณได้ คือ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ คณะสังคมวิทยา ที่ได้ไปช่วยเก็บข้อมูล
ที่เชียงใหม่ และช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนเป็นกำลังใจ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ
ลงได้ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณชาว เชียงใหม่ทุกท่านที่เป็นตัวอย่างของประชากรในการศึกษา
ครั้งนี้

ในท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดาและสามีของผู้เขียน ที่เป็นกำลังใจและ
แบ่งเบาภาระด้านอื่น ๆ ตลอดมา หากขาดบุคคลทั้งสองนี้แล้ว ผู้เขียนคงไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาและวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

วิชนี มุนนาค

กุมภาพันธ์ 2530